



# ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. ๒๕๒๖๖๔๘

ฉบับที่ 49/2540

## ถ้อยแถลงการณ์ในการลาออกจากราชการธนาคารแห่งประเทศไทย

ในโอกาสที่กระผมได้เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว กระผมได้ประกาศแล้วว่า จะใช้ความซื่อสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ยึดติดในตำแหน่งหน้าที่ และเพื่อให้การแสดงเจตนารมณ์ดังกล่าวเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดวาระตนเองไว้ 4 ปี และได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิ และชื่อเสียงของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งได้แสดงให้เห็นด้วยการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่กล่าวมาตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การให้กรรยาลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ในธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไม่รับการขึ้นเงินเดือนเพื่อความพอใจของพนักงาน โดยไม่ยึดถือพิธี หรือประโยชน์แห่งตนเป็นที่ตั้ง

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผมได้ใช้ความสามารถและความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ผักกาดันให้มีการดำเนินนโยบายการเงินและการคลัง เน้นที่จะสร้างเสถียรภาพในเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ดังเป็นที่ทราบกันดีว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยประสบปัญหาเป็นเศรษฐกิจฟองสบู่ต่อเนื่องกันมาหลายปีด้วยมีการนำเงินทุนระยะสั้นจากต่างประเทศเข้ามามากมาย แต่ทางการก็ได้ใช้นโยบายการคลังและการเงินที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีเสถียรภาพทั้งด้านอัตราค่าครองชีพ บัญชีเดินสะพัดขาดดุลน้อยลง โครงสร้างหนี้ต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น และฐานะการคลังของประเทศก็ดีขึ้น จนเป็นที่น่าสังเกตได้ว่าไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้อีกในระยะหลัง

ในการแก้ไขปัญหาค่าความคลั่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ดำเนินการให้ออกมาตรการจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่่อสังหาริมทรัพย์ (PLMO) จัดตั้ง SPV เพื่อแปลงสินทรัพย์ในสถาบันการเงินให้มีสภาพคล่อง การจัดตั้ง Secondary Mortgage Corporation ได้ออกพระราชกำหนดเพื่อเร่งรัดให้มีการควบ และโอนกิจการของสถาบันการเงิน และในที่สุดได้ประกาศเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็น Managed Float จนกล่าวได้ว่าไม่มีจุดใดสมัยใดที่จะมีการออกมาตรการสำคัญต่างๆ ได้มากมายเท่านี้ นอกจากนี้ได้ประสานงานกับ IMF ตลอดจนนับตั้งแต่เปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยน จนในที่สุดได้เสนอต่อรัฐบาลให้เข้าร่วม IMF program เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม สกน และขณะนี้รัฐบาลเห็นชอบและเตรียมสรุปร่วมกับคณะของ IMF ในขั้นสุดท้ายแล้ว ดังนั้นการสร้างพื้นฐานเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจตลอดจนวางแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินระยะยาวได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

*Dr. Aia*

กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริตของกรมถูกต้องและไม่เอนเอียงตามการเมืองหรือ  
กลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ ภายใต้นโยบายของรัฐบาลก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  
และสำนักงานตลอดจนระเบียบหลักเกณฑ์ และสวัสดิการให้ทันสมัยมากที่สุดสมัยหนึ่ง การปฏิบัติ  
งานที่ผ่านมากระผมได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงและกระแสการเมืองก็ผลักดันให้ออกจาก  
ตำแหน่งตลอดเวลา ในฐานะที่เป็นปุถุชนที่ยังไม่รู้ร้อนรู้หนาว จึงต้องขอย้ายแรงเสียดสีดังกล่าว และ  
เพื่อปกป้องเกียรติภูมิและชื่อเสียงของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นกระผมจึงขอแสดงสปิริตด้วย  
การลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าการตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป



นาย เริงชัย มะระกานนท์

๒๕ ๓๐ ๔๐